



โทรสารในราชการกรมการปกครอง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๓๓๖๖๕

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

จาก อธิบดีกรมการปกครอง

ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมการปกครอง ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศบค.ปค. ในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมการปกครอง ๒ ชั้น ๕ อาคารกรมการปกครอง โดยมีข้อสั่งการที่สำคัญ และขอให้ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. เน้นย้ำที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่บริการประชาชนในความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น การฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดอาคารสถานที่ เป็นต้น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและภาพถ่าย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dopacovidcenter@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒. เน้นย้ำบุคลากรฝ่ายปกครอง ได้แก่ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิก อส. คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ มาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ข้อสั่งการจาก ศบค.มท. และมาตรการของจังหวัด ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ประมวลหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อเป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติ สำหรับพื้นที่ด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

๓. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ ที่มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ สามารถพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ (แล้วแต่กรณี) สามารถอนุมัติแผนงาน/โครงการ และดำเนินการได้ทันที หลังจากนั้น จึงให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) (กรณีอำเภอ) พิจารณารับทราบ และดำเนินการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมโครงการฯ และรายงานให้จังหวัด และกรมการปกครองทราบต่อไป

(นายธนาคม จงจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.)

โทร. ๐-๒๒๒๒-๖๒๐๔/๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖



(ดาวนโหลดสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)